



by SafetyNow – April 2023

คุณเคยพิจารณาถึงประโยชน์ที่นำจะได้จากการกำหนดมาตรฐาน PPE หรือไม่

การเลือกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อาจเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวสำหรับบางคน PPE สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบหรือไม่ อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาเท่าไร ประโยชน์โดยรวมมีอะไรบ้าง อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยปกป้องคนงานจากอันตรายในระยะสั้นและระยะยาวได้หรือไม่

แต่มีข้อควรพิจารณาอื่นๆ ผู้จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย และผู้ใช้ปลายทางควรคำนึงถึงเมื่อตัดสินใจว่าควรเลือกใช้ PPE ใดที่เหมาะสมกับอันตราย การสัมผัส งาน หน้าที่ และการใช้งานที่มี สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือประโยชน์ของการกำหนดมาตรฐานในการเลือก PPE การเลือก PPE จากผู้ผลิตรายเดียวกันและโครงสร้างภายนอกของ PPE ที่เข้ากันได้มีส่วนช่วยในหลายด้าน ลองพิจารณาถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้เหล่านี้

การสั่งซื้อ PPE ทั้งหมดจากผู้ผลิตรายเดียวกันช่วยประหยัดต้นทุนได้หรือไม่

ประการแรก การเลือก PPE อาจมีความซับซ้อนพอสมควร มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับรองกฎระเบียบในการเลือกและการใช้งาน ข้อกำหนดของโปรแกรมในสถานที่ทำงาน และข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคที่คุณต้องทำความเข้าใจ แต่เมื่อคุณกำหนดมาตรฐาน PPE คุณสามารถช่วยลดความซับซ้อนบางส่วนและยังอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ไม่เพียงแต่คุณสามารถช่วยลดจำนวนรุ่นของ PPE เท่านั้น

แต่คุณยังสามารถประหยัดได้มากขึ้นด้วยการซื้อจำนวนมากและลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยการลดจำนวนของแหล่งที่คุณต้องสั่งซื้อ



คุณกำลังมองหาวิธีลดความซับซ้อนของการฝึกอบรมและปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่

การกำหนดมาตรฐาน PPE ยังช่วยให้การฝึกอบรมง่ายขึ้นอีกด้วย แทนที่จะต้องฝึกกับ PPE ที่คล้ายกันหลายชิ้นจากผู้ผลิตหลายราย คุณสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโดยใช้ผู้ผลิตรายเดียวกัน นอกจากนี้ การกำหนดมาตรฐานยังสามารถช่วยในเรื่องอื่นๆ เช่น การทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากคุณได้ให้พนักงานได้ลองอุปกรณ์รุ่นเดียวกัน

การกำหนดมาตรฐานยังสามารถช่วยในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้วย PPE แบบเดียวกัน และสามารถช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะใช้งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การกำหนดมาตรฐานยังสามารถช่วยในเรื่องอื่นๆ เช่น การทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากคุณได้ให้พนักงานได้ลองอุปกรณ์รุ่นเดียวกัน ซึ่งยังสามารถช่วยในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้วย PPE แบบเดียวกัน และสามารถช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะใช้งานได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่า PPE ที่เลือกนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ ในทางกลับกัน นี่ยังช่วยให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและบุคคลอื่นๆ จดจำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น และช่วยให้สามารถควบคุมการเลือกและใช้งาน PPE ได้ดีขึ้น

คุณทราบหรือไม่ว่าการกำหนดมาตรฐาน PPE

ของคุณอาจช่วยปรับปรุงสถานที่ทำงานและโปรแกรมความปลอดภัยของคุณให้ดีขึ้นได้

การกำหนดมาตรฐานสามารถช่วยสร้างโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยในไซต์งานและสถานที่ที่ต่างกันที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับองค์กร ไม่เพียงช่วยทำให้ทิศทางของ PPE

ที่เหมาะสมและมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีความชัดเจนทั่วทุกไซต์งานเท่านั้น

แต่ยังช่วยลดความสับสนในหมู่พนักงานได้ เนื่องจากทุกคนใช้ PPE เดียวกัน ซึ่งสามารถลดคำถามเกี่ยวกับการสวมใส่

การถอด การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฯลฯ สิ่งนี้มีศักยภาพในการช่วยสร้างแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ PPE ขององค์กร

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อโดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่เลือกไว้สำหรับไซต์งาน

การกำหนดมาตรฐาน PPE มีประโยชน์หลายอย่าง ตั้งแต่การประหยัดต้นทุน การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ไปจนถึงการช่วยขจัดความสับสน การทำงานร่วมกับผู้ผลิต PPE

ที่มีชื่อเสียงจะช่วยสนับสนุนความต้องการของคุณในการเลือก PPE ที่เหมาะสม

เมื่อต้องการหรือเกี่ยวกับคำถามและความท้าทายของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณ[ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัย](#)ของเราวันนี้สำหรับทุกความต้องการของคุณเกี่ยวกับ

PPE สำหรับการผลิตและการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก